

# ช.ทวิ เตรียมเปิดตัวโชว์ช่อมรถใหญ่ครบวงจรในงาน BUS & TRUCK '16



คุณสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ประธานกรรมการ บริษัท ช.ทวิ จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินกิจการในด้านการออกแบบ สร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ ติดตั้งระบบวิศวกรรมทางยานยนต์เพื่อการพาณิชย์ ให้บริการเทคโนโลยีระบบราง รวมทั้งผลิตและให้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในการป้องกันประเทศ สินค้าและบริการของบริษัทฯ เช่น รถบรรทุก รถพ่วง รถบัส รถลำเลียงอาหารสำหรับเครื่องบิน รถไฟ รถดับเพลิง รถกู้ภัย รถหุ้มเกราะ รถลำเลียงพล เรือรบหลวง เป็นต้น ได้ให้ความไว้วางใจเข้าร่วมเป็นหนึ่งในผู้จัดแสดงในงาน BUS & TRUCK '16 งานแสดงรถเพื่อการพาณิชย์และกิจการพิเศษ ครั้งที่ 13 ภายใต้แนวคิด Open Up New Success ด้วยมีความมั่นใจในผู้เข้าชมงานที่ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ และถือฤกษ์ดีใช้งานนี้เป็นเวทีในการเปิดตัวโชว์ช่อมรถบรรทุกและรถกิจการพิเศษสำหรับทุกแบรนด์และทุกประเภทอย่างครบวงจร ซึ่งอยู่แห่งนี้อยู่บนพื้นที่กว่า 17 ไร่ ที่จังหวัดชลบุรี และนับเป็นโชว์ช่อมรถบรรทุกและรถกิจการพิเศษที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

นอกจากนี้ ในงาน BUS & TRUCK '16 ยังจะได้พบกับยานยนต์ประเภทรถบรรทุก และรถโดยสารเพื่อการพาณิชย์จากผู้ประกอบการชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงอุปกรณ์ อะไหล่ ของตกแต่ง และศูนย์บริการเพื่อชาวรถใหญ่อื่นๆ อีกมากมาย กว่า 100 ราย ครบครันทุกบริการสำหรับผู้ประกอบการรถเพื่อการพาณิชย์ที่งานนี้งานเดียว พร้อมร่วมกิจกรรมเด่นที่น่าสนใจที่ คนรักรถใหญ่ไม่ควรพลาด อาทิ THAILAND TOUR THEQUE 2016 การประกวดแสง สี เสียงสำหรับรถโดยสารเพื่อสันตนาการ , รถใหญ่-ไฟ-แรง (TRUCK LIGHT SHOW 2016) การประชันแสง-สีของสุดยอดรถบรรทุกตกแต่งที่งดงาม แข็งแกร่ง และเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวในประเทศไทย, THAILAND BEST BUS BODY 2016 กิจกรรมการประกวดรถโดยสารเพื่อการท่องเที่ยว พร้อมมาตรฐานความปลอดภัย ฯลฯ รวมทั้งการจัดประชุมและสัมมนาเผยแพร่ความรู้เชิงวิชาชีพจากหน่วยงานและสมาคมชั้นนำของประเทศอีกมากมาย งาน BUS & TRUCK '16 งานแสดงรถเพื่อการพาณิชย์และกิจการพิเศษ ครั้งที่ 13 โดย บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 5 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11.00 – 19.00 น. ณ ฮอลล์ 106 ไบเทค กรุงเทพมหานคร ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ [www.BusAndTruckExpo.com](http://www.BusAndTruckExpo.com)